

**THÔNG BÁO**

**Kết luận của Bí thư Huyện ủy, Chủ tịch UBND huyện  
tại Hội nghị kiểm điểm tiến độ thu ngân sách 9 tháng đầu năm; nhiệm vụ,  
giải pháp 3 tháng cuối năm 2018**

Ngày 10/10/2018, UBND huyện tổ chức Hội nghị kiểm điểm tiến độ thu ngân sách 9 tháng đầu năm; nhiệm vụ, giải pháp 3 tháng cuối năm 2018.

Đồng chí Bí thư Huyện ủy, Chủ tịch UBND huyện chủ trì hội nghị, dự hội nghị có PCT UBND huyện Thân Minh Sâm; thủ trưởng các cơ quan: Văn phòng HĐND và UBND, Tài chính - Kế hoạch, Kinh tế - Hạ tầng, Tài nguyên và Môi trường; Chi cục Thuế; Thanh tra huyện, Dân tộc, Giáo dục và Đào tạo, Công an huyện, Đội quản lý thị trường số 6, Hạt Kiểm lâm, Chủ tịch UBND, công chức KTNS, GTXD các xã, thị trấn.

Sau khi nghe Chi cục Trưởng Chi cục Thuế báo cáo kết quả thu ngân sách 9 tháng đầu năm; nhiệm vụ, giải pháp 3 tháng cuối năm và các ý kiến thảo luận, đánh giá những thuận lợi, khó khăn, giải pháp thu ngân sách thời gian tới, Bí thư Huyện ủy, Chủ tịch UBND huyện kết luận:

Đánh giá tổng quan, công tác thu ngân sách trên địa bàn 9 tháng đầu năm trên địa bàn huyện đạt khá, có nhiều chuyển biến tích cực, trong đó có nhiều xã đã thực hiện thu đạt và vượt dự toán được giao (*tính cả thu tiền sử dụng đất*) như: Thị trấn Bồ Hạ, xã Hồng Kỳ, xã Đông Tiến, xã Phồn Xương, xã An Thượng, xã Tam Hiệp và một số khoản thu có số thu cao như: Thu thuế thu nhập cá nhân (113,2) thu tiền sử dụng đất (129,2%), thuế sử dụng đất phi nông nghiệp (179,2%)... Có được kết quả khả quan trên, Chủ tịch UBND huyện ghi nhận và đánh giá cao sự tập trung vào cuộc của Chi cục Thuế, các cơ quan chức năng và UBND các xã, thị trấn trong công tác thu ngân sách trên địa bàn. Tuy nhiên bên cạnh những kết quả khả quan đạt được vẫn còn một số tồn tại hạn chế như: Một số xã có số thu đạt thấp so với dự toán được giao (*tính cả thu tiền sử dụng đất*) như: Xuân Lương (20,3%), Hương Vĩ (29,5%), Canh Nậu (33,7%), Tam Tiến (34,4%). Một số chỉ tiêu thu của xã, thị trấn như: Phí, lệ phí, thuế thu nhập cá nhân (hỗ kinh doanh), thuế GTGT, TNDN từ cá nhân, SXKD,... và khoản thu ở các xã, thị trấn gặp khó khăn, khó có khả năng hoàn thành dự toán. Việc thực hiện dự toán giao thu của các cơ quan trung ương, tỉnh (*Công an huyện, Hạt Kiểm lâm, Đội quản lý thị trường số 6*) đóng trên địa bàn đạt thấp, công tác phối hợp giữa các cơ quan chuyên môn của huyện với các xã, thị trấn trong tổ chức thu các loại thuế trên địa bàn có lúc, có việc còn chưa hiệu quả...

Để đảm bảo hoàn thành dự toán thu ngân sách được tỉnh giao và HĐND huyện quyết định, là cơ sở để thực hiện nhiệm vụ đầu tư phát triển kinh tế - xã hội trên địa bàn, Bí thư Huyện ủy, Chủ tịch UBND huyện yêu cầu:

1. Chi cục Thuế chủ trì, phối hợp với các cơ quan, đơn vị liên quan tham mưu các biện pháp, giải pháp; đồng thời tập trung, quyết liệt chỉ đạo công tác thu các loại thuế, phí trên địa bàn, trong đó tập trung vào các khoản có số thu thấp, các khoản có khả năng tăng thu cao; đồng thời thực hiện tốt công tác thu hồi và xử lý nợ thuế.

Tham mưu văn bản hướng dẫn các xã, thị trấn rà soát, xác định và bổ sung đối tượng nộp thuế. Chủ động cử lãnh đạo và cán bộ thuế thường xuyên phối hợp, đôn đốc các xã, thị trấn trong việc tổ chức thu các loại thuế, phí trên địa bàn; kịp thời tháo gỡ, khó khăn, vướng mắc cho các xã, thị trấn trong quá trình triển khai thực hiện, phân đầu hoàn thành và vượt dự toán được giao.

Chủ trì phối hợp với Phòng Tài chính - Kế hoạch, Văn phòng HĐND và UBND huyện tham mưu thành lập Đoàn liên ngành của huyện kiểm tra, đôn đốc việc triển khai thu thuế tại các xã, thị trấn và các cơ quan, đơn vị được giao thu trên địa bàn huyện.

2. Phòng Kinh tế - Hạ tầng tham mưu văn bản yêu cầu UBND các xã, thị trấn tăng cường công tác quản lý lòng, lề đường, bến bãi, các chợ trên địa bàn, yêu cầu các xã, thị trấn yêu cầu các hộ kinh doanh khi thực hiện kinh doanh phải xin cấp phép và có nghĩa vụ chấp hành các loại thuế, phí của nhà nước.

3. Các cơ quan trung ương, tỉnh đóng trên địa bàn huyện cần tập trung thực hiện các biện pháp để hoàn thành dự toán thu ngân sách được giao, UBND huyện kiên quyết không xem xét, hỗ trợ kinh phí từ ngân sách huyện cho các đơn vị không hoàn thành dự toán được giao.

4 Công an huyện cùng các xã, thị trấn và cơ quan thuế quyết liệt tổ chức triển khai thu thuế phương tiện vận tải đối với các trường hợp chủ phương tiện cố tình chây ì không nộp; phối hợp với Chi cục Thuế huyện tổng hợp báo cáo kết quả thu thuế phương tiện vận tải hàng tuần tại Hội nghị giao ban thường trực Huyện ủy, HĐND, lãnh đạo UBND huyện hàng tuần.

5. UBND các xã thị trấn: Tổ chức kiểm điểm, đánh giá công tác thu ngân sách; có biện pháp, giải pháp mạnh, phối hợp với cán bộ thuế tổ chức thu các loại thuế chưa đạt đảm bảo hoàn thành dự toán thu ngân sách được giao để đảm bảo mục tiêu chi thường xuyên và giảm nợ đọng XDCB.

Thừa lệnh Bí thư Huyện ủy, Chủ tịch UBND huyện Văn phòng HĐND và UBND huyện thông báo để các cơ quan, đơn vị biết, tổ chức thực hiện./.

**Nơi nhận:**

- Lưu: VT.

**Bản điện từ:**

- Thường trực HU, HĐND huyện;
- Chủ tịch, các PCT UBND huyện;
- Các cơ quan, đơn vị thuộc UBND huyện;
- Công an huyện, Chi cục thuế, QLTT, Hạt KL, Kho bạc;
- Đảng ủy, UBND các xã, thị trấn;
- LĐ, TH VPHĐND&UBND huyện;
- Công TTĐT huyện.

TL. CHỦ TỊCH  
KT. CHÁNH VĂN PHÒNG  
VĂN PHÒNG



Mai Xuân Vinh